

อุทยานไวริสอร์ตเสียดื้อ 'วิเชษฐ์' ฮึดรุกป่าต้องทุบทิ้ง

อธิบดีอุทยานครวญ 3 รีสอร์ทเสียดื้อด้านไม่ยอม
รื้อ สุดทนล้ง จนท.ปิดล้อมห้ามรับแขกอีก ยันบุก
ไปทุบทิ้งเร็วๆ นี้ (อ่านต่อหน้า 12)

รุกป่า

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่กรมป่าไม้ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ โดยหลังจากการตรวจกิจกรรมการทำงานในภาพรวมของกรมป่าไม้แล้ว นายวิเชษฐ์ให้สัมภาษณ์ว่า มาเน้นย้ำให้ผู้บริหารกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานตัวอย่างของ ทส. ที่ทำงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

"เรื่องการอนุรักษ์ป่า รวมไปถึงการปราบปรามผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำลายทรัพยากร ผมเห็นว่าเจ้าหน้าที่เราจะต้องเน้นการทำงานกับภาคประชาชนให้มากขึ้น เพราะป่าไม้มีพื้นที่มากมายแต่เรากำลังเจ้าหน้าที่นิดเดียว ถ้าไม่อาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนมาเป็นหูเป็นตาให้เราแล้วเราจะไปอาศัยใคร อีกเรื่องคือการดูแลเจ้าหน้าที่ที่ทักษ์ป่าที่ทุ่มเทและเสียสละในการทำงาน ผมเข้ามาทำงานใน ทส. วันนั้นผมขอประกาศเลยว่า จะขอสานต่อเจตนารมณ์ของคุณสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ทุ่มเทการทำงานในการดูแลทรัพยากรในป่าอย่างมาก" นายวิเชษฐ์กล่าว

รัฐมนตรี ทส. กล่าวว่าการทำงานใน ทส. ยาคิดว่า ตัวหลักหรือพระเอกคือ รัฐมนตรีและปลัดหรืออธิบดี แต่พระเอกตัวจริงคือเจ้าหน้าที่ที่นอนกลางดินกินกลางทรายอยู่ในป่า ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ให้ดีขึ้น จะไปดูในรายละเอียดว่าจะดำเนินการได้แบบใด อย่งไรบ้าง ผู้สื่อข่าวถามว่า พื้นที่ป่า

อนุรักษ์ที่ถูกบุกเข้าไปสร้างรีสอร์ท แล้วอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งที่คดีสิ้นสุดแล้ว เดิมมีแนวคิดว่าจะให้เอกชนเข้ามาเช่าเพื่อทำกิจการรีสอร์ท เรื่องนี้รัฐมนตรีนโยบายอย่างไร นายวิเชษฐ์กล่าวว่า คิดง่าย ๆ หากยอมให้รีสอร์ทที่ 1 ทำแบบนี้ได้ รีสอร์ทต่อมาทำย่อมทำได้ และต่อไปจะมีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่าอนุรักษ์กันมากขึ้น เพราะถ้าวุ่นบุกเข้าไปสร้างรีสอร์ทแล้วแต่ป่าไม้จะเสียตายเพราะสร้างเอาไว้สวย ให้เช่าดีกว่า การคิดแบบนี้ถือว่าการสร้างบรรทัดฐานที่สำคัญผิดกฎหมายด้วย จึงจะไม่มีการให้เช่ารีสอร์ทที่เข้าไปสร้างในพื้นที่ป่า

อนุรักษ์เด็ดขาดไม่มีการเสียค่ายใดๆ ทั้งสิ้นด้วย "จากนี้ไปจะต้องเข้มงวดในการเรื่องใช้กฎหมายให้มากขึ้น คนที่รุกป่า นอกจากได้รับโทษทางอาญาแล้ว จะต้องชดใช้ทางแพ่งในส่วนที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพต้องมาเสียไปเพราะการบุกรุกป่าของพวกเขาด้วย ยืนยันว่า ผมมาทำงานใน ทส. ครั้งนี้ถ้าเปรียบกับนักมวย ผมไม่ใช่ชกแค่ยกสองยกแน่ แต่ผมจะชกจนครบยก และไม่ยอมแพ้ใครง่าย ๆ หลังจากวันนี้จะลงพื้นที่ดูพื้นที่ที่มีปัญหาการรุกป่าด้วยตัวเอง" นายวิเชษฐ์กล่าว

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้ส่งมอบรถบรรทุกขับเคลื่อนสี่ล้อ จำนวน 50 คัน เพื่อสนับสนุนหน่วยป้องกันรักษาป่าในส่วนภูมิภาคที่ยังขาดแคลนรถยนต์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและทดแทนรถยนต์ที่มีอยู่เดิมที่เสื่อมสภาพไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้

นายโน้ต ห้วยเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า เวลาที่รีสอร์ททะเลหมอกที่รีสอร์ท ที่เดิมคดีฟ้องร้องทางศาล

สิ้นสุดลงแล้ว และกรมอุทยานเข้าไปรื้อในระดับหนึ่งแล้วนั้น ต่อมาเมื่อผู้ร้องเรียนว่าเจ้าของรีสอร์ทดังกล่าวยังเข้าไปซ่อมแซมและคิดจะรับแขกใหม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเข้าไปตรวจสอบแล้ว เบื้องต้นทราบว่ามีการกล่าวอ้างว่าเจ้าของรีสอร์ทได้นำเรื่องเข้าฟ้องศาลปกครอง ให้ศาลสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวโดยห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานเข้าไปในพื้นที่เบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร

"ที่ไม่ชอบใจมากคือ 3 รีสอร์ทที่สร้างในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด ทั้งมุกเสม็ด รีสอร์ท พลอยเสม็ด รีสอร์ท และอันซีน รีสอร์ท ที่เจ้าของรายเดียวกัน เดิมที่ผมเข้าไปคุยกับเขาดี ๆ บอกให้รื้อออกเสีย เขารับปากจะรื้อเอง ตอนนั้นแม้ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นพยานร่วมรับรู้ว่าเขาจะรื้อถอนเอง แต่จนแล้วจนรอดยังไม่ยอมรื้อ ตอนแรกยังรับแขกด้วย แต่ผมได้สั่งการเจ้าหน้าที่ ให้เข้าไปปิดล้อมพื้นที่เอาไว้ รวมทั้งปิดประกาศห้ามรับแขกอย่างเด็ดขาดแล้ว เมื่อเขาทำแบบนี้ เราก็ไว้ใจไม่ได้แล้ว ปล่อยให้ไม่ได้แล้ว ขอยืนยันว่า รีสอร์ททั้งสามแห่งนี้ถ้าอย่างไรเสียก็ต้องรื้อ

แน่ เมื่อเป็นเช่นนี้ กรมอุทยานเขาจะต้องไปรื้อเอง ยังไม่กำหนดวัน แต่เร็ว ๆ นี้แน่นอน" นายโน้ตกล่าว

นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน เผยความคืบหน้ากรณีอุทยานแห่งชาติทับลานมรดกโลก พื้นที่รอยต่อ จ.ปราจีนบุรี และ จ.นครราชสีมา ได้สนธิกำลังกับอุทยานแห่งชาติปางสีดา และเจ้าหน้าที่ อพพร.อำเภอนาดี จ.ปราจีนบุรี รวมกว่า 50 คน ลาดตระเวนตรวจทางอากาศ และเดินเท้าภาคพื้นดิน ในการปราบปรามการบุกรุกแผ้วถางป่า, การบุกรุกสร้างรีสอร์ทของนายทุน และการลักลอบตัดไม้พะยูนของพราน

ไม้ที่มีกรรมวาจางองกำลังต่างดาวชาวกัมพูชาตัดอาวูสงครามและวางกับระเบิดคุ้มกันนั้น ได้ตั้งงบประมาณรวม 2 ล้านบาท เพื่อเสนอการรื้อทุบรีสอร์ทบ้านทะเลหมอกที่มีการปรับปรุงขึ้นใหม่จากเดิม โดยรอฟังนโยบายจากผู้บริหารกรมอุทยานฯ ต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากรีสอร์ทดังกล่าวมีขนาดใหญ่กำลังคนและงบประมาณไม่เพียงพอ

นายเทวินทร์กล่าวว่า สำหรับผลการลาดตระเวนภาคพื้นดินกวาดล้างพรานไม้พะยูน กองกำลังติดอาวุธสงครามและกับระเบิดนั้น ล่าสุดได้รับรายงานพรานร่อยกรากชกไม้พะยูนออกจากป่าที่บริเวณป่าเขาทุ่ง จากกลางสันเขาป่าทับลานรอยต่อกับ จ.นครราชสีมา ลงมาทางพื้นที่ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ในพื้นที่ใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยโสมง คาดว่า เกิดจากที่มีข่าวปราบปรามผ่านทางสื่อสารมวลชนแล้วชาวกัมพูชา ทำให้พรานไม้พะยูนไหวตัวหลบหนีได้ทัน ไม่พบไม้ของกลางและบุคคล

"แต่ยังคงเหลือกลุ่มพรานไม้พะยูน และกองกำลังต่างดาวคุ้มกันอีก 2 กลุ่ม ในผืนป่าที่จะได้เร่งกวาดล้างต่อไป และในคราวต่อไปจะจัดเป็นชุดเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาชาวกัมพูชาต่อไป โดยจะแถลงข่าวหลังจับได้แล้ว" นายเทวินทร์กล่าว